



ประกาศกรมการขนส่งทางราง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง


ตามที่กรมการขนส่งทางราง ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามประกาศ  
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่  
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ของกรมการขนส่งทางราง โดยได้มีหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลำดับที่ ๒ - ๕ และ ๗ - ๑๑ มาสมัครเข้ารับ  
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการขนส่งทางราง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางราง ดังนี้

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๐๑	๒๐๓๒	นายณัฐวีร์ พูลสมบัติภิญโญ
๐๒	๒๐๐๑	นางสาวนงลักษณ์ ตรังครณสิน

โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัว ณ จุดคัดกรอง  
ชั้น ๑ อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อเข้ารับ  
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่ง  
ทางราง และเนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่า  
สละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง